



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ คือ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๕๐๐ kVA พร้อมอุปกรณ์ ราคาประเมินขั้นต่ำรวมเป็นเงิน ๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการรายละเอียดพัสดุแนบท้ายประกาศฉบับนี้ กำหนดดูพัสดุและขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ลงชื่อผู้เสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๑.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

๒. ผู้เสนอราคาจะเข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล โดยนำหลักฐานอันได้แก่ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ผู้เสนอราคาสูงสุด และเป็นผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินทั้งหมดในวันที่ประมูลได้หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์สำหรับเงินที่เหลือต้องนำมาชำระภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และยินยอมให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ ริบเงินมัดจำดังกล่าว

๔. ผู้ประมูลได้จะต้องดูแลทรัพย์สินที่ประมูลได้เอง โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินนั้น นับจากวันที่คณะกรรมการฯ ประกาศผลว่าผู้ใดเป็นผู้ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว ประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

๖. ผู้เสนอราคาย่อมพินความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป และหรือเมื่อมีการถอนทรัพย์สินนั้นนอกจากการขายทอดตลาด

/๗. ผู้เสนอราคา...

๗. ผู้เสนอราคาได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ โทร. ๐๙ ๘๔๑๐ ๗๐๔๑, ๐ ๒๕๗๙ ๓๕๓๐ ต่อ ๓๓๔ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางรัตติยา สวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  
อาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ขนาด	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๕๐๐ kVA พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงิน				๖๒,๕๐๐.๐๐	